

External assessment 2023

Stimulus book


# Vietnamese SEE

SEE 2

## General instruction

- Work in this book will not be marked.

## Stimulus 2



Là một người Việt sinh ra ở Úc, tôi đã nghĩ rằng Việt Nam là một đất nước nông nghiệp và có tư tưởng bảo thủ trong gia đình. Theo truyền thống, vai trò của người mẹ là nội trợ và chăm sóc con cái, còn vai trò của người cha là chăm lo kinh tế và gánh vác gia đình.

Trong chuyến đi Việt Nam gần đây, tôi đã thăm bà con dòng họ của ba mẹ tôi. Trong nhiều tuần, tôi đã sống cùng họ và ở nhiều nơi khác nhau. Tôi nhận ra rằng suy nghĩ của tôi về sự phân biệt vai trò nam-nữ trong gia đình là sai. Sự phân công vai trò trong gia đình Việt ở thế kỷ 21 cũng không khác gì so với gia đình Úc. Những bà mẹ Việt ngày nay đã ra ngoài làm việc để phụ giúp kinh tế cho gia đình, đồng thời công việc nội trợ và nuôi dạy con cái cũng được người cha chia sẻ. Ngoài ra, tôi nhận thấy tuy sự gắn bó trong gia đình ở Việt Nam vẫn còn tồn tại, nhưng truyền thống đặc trưng ba thế hệ ông bà, cha mẹ, và con cái sống chung một mái nhà đã dần mất đi. Những đôi vợ chồng trẻ bây giờ không còn theo cách sống đó nữa. Thay vì phải ở chung với ba mẹ sau khi cưới, thì họ dọn ra ở riêng nhưng vẫn giữ sự gắn bó của gia đình.

Tôi nhận ra rằng chuyến đi Việt Nam này rất hữu ích và là một trải nghiệm quan trọng trong cuộc đời tôi. Nó đã giúp tôi thay đổi cách nhìn về Việt Nam và nếu bạn nào chưa từng đến Việt Nam, tôi khuyến khích bạn hãy đi trải nghiệm cho mình một lần.

## Stimulus 3

Năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã tạo ra một dự án phát triển công nghệ để có thể đưa Việt Nam vào các nước hàng đầu về cạnh tranh kỹ nghệ trong hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Dự án này sẽ gia tăng ngành sản xuất và chế biến lên 40% Tổng Sản Lượng Quốc Gia năm 2030. Mặc dù bị trở ngại bởi các khó khăn kinh tế toàn cầu mới đây, nền kinh tế Việt Nam vẫn vươn lên và nhiều ngành công nghệ được giữ vững. Trong thập niên gần đây, Công Nghệ Thông Tin đã trở thành một ngành quan trọng ở Việt Nam nhưng số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành này chỉ đáp ứng 15% nhu cầu của cả nước. Vinfast, một tập đoàn sản xuất xe ô tô đã dự định tiến vào thị trường Mỹ và có kế hoạch mở xưởng sản xuất ở North Carolina năm 2024. Kế hoạch này sẽ tạo thêm nhu cầu về sinh viên tốt nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Kỹ Sư Cơ khí và Điện Tử. Đặc biệt là những sinh viên biết hai ngôn ngữ: Anh và Việt. Theo thống kê, Việt Nam sẽ phải cần 300,000 chuyên viên Công Nghệ Thông Tin trong những tới. Nhưng dự đoán số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành Công Nghệ Thông Tin chỉ có 32,000 người mỗi năm. Cho nên Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển việc làm trong ngành này.

Nước Úc là một quốc gia dẫn đầu trong kỹ nghệ hàm mô và là một trong các quốc gia tốt nhất để học về kỹ nghệ thông tin, hàm mô và kỹ sư điện toán. Công Nghệ Thông Tin, ngành kỹ sư và những ngành nghề khác được dạy tại 43 trường đại học và những trường dạy nghề (TAFE) trên khắp nước Úc. Học sinh lớp 12 ở Úc hay du học sinh Việt Nam đã tốt nghiệp lớp 12, cao đẳng hoặc là đại học có thể học thêm về các ngành này như bằng cấp đại học hoặc cao đẳng tại Úc để chuẩn bị tốt cho nghề nghiệp của mình trong tương lai.

Những bằng cấp ở Úc được xem trọng ở Việt Nam, cho nên những sinh viên nào tốt nghiệp ở Úc sẽ có lợi thế trong việc tìm việc làm sau này của mình.

